

Chẩn Bị Gì Khi Phỏng Vấn Bách Hoá Xanh

Hello các bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh cuộc sống này, tại sao 18 thì mình tin chắc rằng khi mấy bạn đang Xem clip này thì mấy bạn cũng đang chuẩn bị tuyển dụng vào một môi trường làm việc nào đó, đặc biệt là bách hóa xanh? Với kinh nghiệm làm việc nhiều 5 tại môi trường có xanh và môi trường thuế di động thì tiện hôm nay sẽ chia sẻ với bạn những cái cơ bản để chúng mình chuẩn bị vào phỏng vấn bắt đầu xanh. Cái thứ nhất mình tự tin trong khi lúc mình phỏng vấn thứ 2 là mình tạo được cái thiện cảm khi mà đối với những người mà chuẩn bị phỏng vấn mình, chúng ta đạt được cái gọi là kết quả nó tốt hơn mong đợi của mình, ha? Rồi các bạn hãy nhớ đón Xem hết clip này nhá thì mình tin chắc rằng clip này sẽ mang đến những điều bổ ích cho các bạn. Đúng rồi, trước khi Xem clip thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng kí kênh để sau này mình có thể ra những cái video mới thì các bạn sẽ nhận được từ thông báo của mình nhé.

. Rồi trước khi đi phỏng vấn thì điều đặc biệt đó là ngoại hình của mình. Mình phải cho một quần áo kính thuê đầu cầu tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ thôi. Đối với bạn nam thật tóc cao lên một tí để cho cái gương mặt dễ nhìn hơn thôi. Bạn nữ thì buổi đầu cột cao lên thì nó sẽ tạo thiện cảm tốt hơn so với người đang phỏng vấn mình thôi. Cái việc tiếp theo nữa khi mà bạn nữ á thì mình chỉ cần đánh make up sơ sơ là được, đừng quá make up đậm. Nha nhiều khi nhiều người người ta lại không thích nghiệp như vậy đó, mình chỉ make up sơ sơ là được rồi, quần áo chỉnh tề mình có thể any thì càng tốt thì mình nhớ mang dây hoặc là con gái thì có thể mang guốc tôn cái dáng mình lên cái bàn cái việc thứ 2 mình muốn nhắc tới các bạn tuy nó nhỏ nhưng mà vô cùng quan trọng như thế này. Bạn khi đi phỏng vấn thì các bạn nhớ đem theo bút và một cuốn sổ tay nhỏ vì khi vào phỏng vấn. Thì chúng ta cầm theo một cái bút vào sổ nhỏ, mình có thể là ghi lại, ghi chép lại những gì mà mình cần ghi chép và đặc biệt là hạn chế dùng điện thoại nhiều hàng khi mà mình cầm một cái viết vào một cuốn sổ ra, ghi chép lại những gì mà người ta nói thì người ta sẽ tạo một cái ấn tượng tốt về mình hơn là khi mà mình cầm điện thoại mình bấm bạn đặc biệt nhớ mang theo một cái viết vào cuốn sổ nhé, điều thứ 3 mà mình muốn nói đến các bạn là nhớ đi đúng giờ. Cái này là cái rất quan trọng như vậy. Khi bạn lần đầu tiên của các bạn đã trễ hẹn với người ta thì bạn nghĩ Xem người ta sẽ có ấn tượng tốt hay xấu với bạn?

Hãy đặc biệt là đi đúng giờ cho mình, có thể sớm hơn nửa tiếng hoặc là 15 phút đó để mình giành những cái vị trí ngồi thuận lợi hơn để khi mà mình vào phỏng vấn mình có thể nghe được họ dễ dàng hơn khi phỏng vấn vòng một thì không phải tập phỏng vấn một người mà phỏng vấn gặt và nhiều người chúng ta có thể làm một bài test nào đó để người ta có thể lọc ra 50%. Con người ở trong trong cái để tiếp bước vào phỏng vấn vòng 2 thi vòng một thì các bạn phải chú ý với mình. Các bạn nên ngồi những cái bàn đầu đó thì ngồi những bàn đầu thì các bạn có thể dễ dàng lắng nghe, tiếp thu những gì mà họ truyền đạt cho mình. Cái nội dung mà họ truyền đạt cho mình. Thứ 2, mấy bạn các bạn ngồi bàn đầu thấy bạn nên giữ trật tự im lặng không được nói chuyện riêng, không được bấm điện thoại nên lắng nghe những gì họ nói, đó là sự tôn trọng của mình đối với công việc mà họ sắp sửa mang đến cho mình đó thì các bạn hãy tôn trọng cái công việc đó thì người ta mới thấy được cái sự thành ý của mấy bạn. Thì họ sẽ có thiện cảm với bạn nhiều hơn. Rồi bước tiếp theo khi mà mình ngồi bàn đầu thì các bạn hãy nhớ lại cái gì viết ra cuốn sổ. Lúc đầu mình đã nhắc các bạn đem theo các bạn hãy ghi chép lại những gì, những cái gì mà gọi trọng tâm mà họ muốn truyền đạt với mình đó đó ghi lại, ghi chép lại khi mà bạn ngồi bàn đầu người phỏng vấn bạn. Thấy bạn đang chăm chú và nghiêm túc với công việc này thì họ sẽ đánh giá cao bạn hơn. Rồi. Cái khoảng thứ 5, mấy bạn phải chú ý tạo ấn tượng= cách nào= cách bạn có thể người ta hỏi một cái gì đó, bạn có thể giơ tay lên phát biểu hoặc các bạn có thể đóng góp ý kiến như vậy. Một cái hội trường rằng 100 người nhưng có 1, 2 người đóng góp ý kiến thì họ sẽ chú ý bạn nhiều hơn và cái xác suất của bạn sẽ cao hơn khi mà mấy bạn thi trắc có phần một các bạn nhé. Hãy chú ý những việc đó, hãy giơ tay phát biểu, hãy đóng góp ý kiến của mình để tạo để tạo ấn tượng cho những người mà đang muốn phỏng vấn mình đó, họ sẽ thấy được năng lực của mình và họ thấy được sự tự tin của mình. Rồi điều cuối cùng mình muốn nói với bạn hãy luôn chú ý về việc này cho mình. Đó là thứ nhất là các bạn đã luôn trung thực. Và giữ lời hứa cam kết của mình thật sự là chính xác. Vì trong môi trường thế giới động và bắt đầu xanh thì họ luôn đề cao tính trung thực là cam kết của bạn có lời cam kết của bạn đó tại vì 2 cái yếu tố đó là 2 cái trụ cột lõi của công ty mà công ty đề ra mà mua bạn. Bắt buộc cái khoảng trăm% thực hiện được điều đó. Khi phỏng vấn thì các bạn phải luôn trung thực và luôn trình bày những cái gì trung thực của mình ra mình không thể nói sách nói sai sự thật thì cái đó sẽ không OK. Cái việc tiếp theo luôn rồi. Khi bạn đưa ra những lời cam kết nào đó thì bạn phải thực hiện được lời cam kết đó. Đối với công ty đó thì khi mấy bạn thực hiện được 2 cái điều đó thì cái suất của bạn đậu sẽ rất cao rồi. Đó là tất cả những gì cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn, chúc các bạn thành công và đạt được kết quả tốt trong kỳ phỏng

bản tới nhé. Em đã nghèo bỏ đúng không? Mà ơ, nghèo đâu phải là cái tội đâu anh? Từ một người buồn. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu cũ mình, những bộ tình đánh mất thời gian nữa bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng cau rỗi tương lai quá mơ hồ, anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có. Đâu em đành buông tay khi vẫn có ơ chờ em quay chân trời. Nghe nói ra lời xin lỗi muộn màng. Mà anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em ơ, đây không phải là ngày nói dối đâu. A tây chừng có gì, đừng like quá mơ, em nói đúng không? Mệt về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Chào em. Thi vẫn có. Trời ơ, chân trời để nói ra lời xin lỗi rồi. À ờ. Rời xa nhau vì mình có duyên.